

# คำกล่าวของ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล

## ในพิธีอธิการบดีประทานการ

วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑

## ห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ท่านผู้แทนนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา)

ท่านกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านอธิการบดี (ศ.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์)

ท่านคณบดี ผู้อำนวยการ คณาจารย์ บุคลากร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ผมดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ นั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ หาที่สุดมิได้ ผมจะทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อเทิดพระนาม "จุฬาลงกรณ์" อย่างเต็มความสามารถ ด้วยสำนึกว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงประดิษฐานขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์สมพระเกียรติแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นมหามงคลสำหรับชาวจุฬาลงกรณ์ทุกคนที่ได้มีโอกาสทำงานภายใต้พระนาม "จุฬาลงกรณ์"

พวกเราตระหนักดีว่าการที่ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เช่นวันนี้ได้ เป็นเพราะท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ท่านกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดี และท่านผู้บริหารทุกท่าน นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตทั้งปวงที่มีส่วนในการเขียนประวัติศาสตร์อันภาคภูมิใจนี้ร่วมกัน ผมจะสืบทอดเจตนารมณ์ และจะพยายามสร้างเสริมเติมแต่งสิ่งที่ท่านช่วยกันสร้างไว้ให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

ระยะเวลา ๔ ปีนับจากนี้ไปจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญยิ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นผลจากการที่ "พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑" ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ซึ่งชาวจุฬาลงกรณ์ทุกคนต้องมองการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ให้เป็น "โอกาส" โอกาสครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ที่จะพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างก้าวกระโดดขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก พร้อมทั้งจะก้าวสู่ปีที่ ๑๐๐ แห่งการสถาปนา อย่างเต็มภาคภูมิ

เราจึงจำเป็นต้องระดมพลังศรัทธาของชาวจุฬาลงกรณ์ทุกคน ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว กลายเป็น "น้ำใจน้องพี่สีชมพู" เพื่อมาช่วยกันทำให้ "จุฬาลงกรณ์" ดำรงความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ๑ ของประเทศ เป็น "ปัญญาแห่งแผ่นดิน" (Wisdom of the Kingdom) โดยทำให้สังคมมั่นใจว่าเมื่อใดก็ตามที่สังคมมีปัญหา ประเทศชาติต้องการความช่วยเหลือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะสรรวบรวมบาทเชิงรุกเพื่อร่วมแก้ปัญหาเหล่านั้นๆ ทุกคนจะนึกถึง "จุฬาลงกรณ์" เป็นอันดับแรก จุฬาลงกรณ์ต้องสามารถเป็น "เสาหลัก" ของแผ่นดิน เป็น "เรือธง" ของบ้านนี้เมืองนี้ มีบทบาทที่นำ รวมทั้งเตือนสติสังคมให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม อารมณ์ภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของจุฬาลงกรณ์ในการรับใช้สังคม และประเทศชาติ ให้สมกับเป็น "มหาวิทยาลัยของแผ่นดิน" ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้พี่น้องชาวจุฬาฯ รวมทั้งนิสิตอยู่อย่างมีความสุขที่สุดในบ้านหลังนี้ ผมอยากทำให้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี มีศรัทธาและไว้วางใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นกำลังใจ ซึ่งกันและกัน มีความปรองดองแม้จะมีความแตกต่างด้านความคิด ผมอยากทำให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดี และคนเก่ง ด้วยการจัดระบบสวัสดิการและระบบพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างครบวงจร เพื่อให้สามารถธำรงคนดี และรักษาคนเก่งที่พร้อมจะอุทิศร่างกายแรงใจให้กับจุฬาฯ โดยทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ภายใต้พระนามจุฬาลงกรณ์

ด้วยเวลาที่มืออยู่จำกัด ทุกหน่วยงานและทุกคนในจุฬาฯ จำเป็นต้องผนึกกำลังทำงานกันอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารทุกระดับ สภาคณาจารย์ ศิษย์เก่า และชาวจุฬาฯทั้งมวล เพื่อช่วยพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บ้านอันอบอุ่นของเรา

วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของคณะผู้บริหารในช่วง ๔ ปีข้างหน้า จะมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่ว่า "จุฬาฯ คือปัญญาแห่งแผ่นดิน" โดยมียุทธศาสตร์ ๖ ด้าน เปรียบเสมือนเสาหลัก ๖ เสา เพื่อค้ำจุนบ้านที่รักของเรา ได้แก่

๑. ก้าวหน้า : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก
๒. เข้มแข็ง : จุฬาฯ จะเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพและเป็นชุมชนวิชาการที่เข้มแข็ง
๓. ยอมรับ : จุฬาฯ จะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมไทย
๔. เกื้อกูล : จุฬาฯ จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษา เกื้อกูลผู้ปฏิบัติงานและสนับสนุนชุมชน
๕. มั่นคง : จุฬาฯ จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
๖. เป็นสุข : จุฬาฯ จะเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาวะและความสมานฉันท์

เสาทั้ง ๖ จะวางอยู่บนค่านิยมตามมาตรา ๘ ของ พ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปรียบเสมือน ฐานอันมั่นคงของบ้านที่เราจะใช้เป็นหลักในการทำงานร่วมกัน อันได้แก่ ความเสมอภาค คุณธรรมควบคู่กับความเป็นเลิศ มาตรฐาน และคุณภาพพระศตวรรษชาชาติ การนำความรู้สู่สังคม ความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม

ผมตระหนักถึงความคาดหวังของคนไทยทั้งแผ่นดินที่มีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผมเองก็มีความเชื่อมั่นในพลัง อันยิ่งใหญ่ของชาวจุฬาฯ ทั้งมวล มั่นใจในน้ำใจของพี่ศิษย์พี่ที่ จะไม่ทำให้ผู้คนที่แผ่นดินผดหวัง